
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๘ 
วันท่ี  ๓  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๔.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
๑.นายสุจินต  สาครเสถียร  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
๒.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
3.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
4.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
5.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘  อ.เมือง 
6.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
7.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
8.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑2 อ.เมือง 
9.นางกนกวรรณ     เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.แกลง 
10.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
11.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
๑2.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.แกลง 
13.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
14.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บานคาย 
15.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานคาย 
16.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
17.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.บานฉาง 
18.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
19.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
20.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจนัทร 
21.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
22.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 
1.นายทรงศักดิ์  กุลรัตน   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
      (ลาปวย) 
2.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
     (ลากิจ) 
3.นายสาธิต   อรุณเวสสะเศรษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
4.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
5.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
6.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
7.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผูเขารวมประชุม… 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายจารุวัฒน  สุนทรเวชพงษ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายทิวัตถ  ผองแผว   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายศุภศักดิ์        ผุดผอง   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
8.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   
9.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
10.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
      รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
11.นายตวงสิทธิ์        อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  
12.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   หัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
13.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  หัวหนาฝายการเงิน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง 
14.นายประจวบ       รัตนเกตุ   หัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 

แทนผูอํานวยการกองชาง 
15.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
16.นายอรุโณ  อิศรวิชิตชัยกุล  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
17.นายธวัชชัย  ใจดี   นิติกร 8 ว 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 
18.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
19.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินฯ 
      รก.ผอ.รร.อนุบาลนานาชาติตากสินฯ (วัดหวายกรอง) 
20.นางรัชนี  สุวรรณเกษร  รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
      รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
21.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
22.นางสาวเสาวณีย   แสนเจก   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
23.นางสาวศศินา   จรรยารักษ   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
24.นางมยุรา    กอนทอง  เจาพนักงานธุรการ 4 
25.นางธีระนันท  คําทอง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 4  
26.นางสาวอิสรีย บุญเก้ือ   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
27.นายอุบล    แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชน ๕ 
28.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
29.นางสาวนงนุช ดอกรัก   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 

30.นางสาวน้ําเพชร… 
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30.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง  ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
31.นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน    ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
32.นางสาววีนัส   ไหวดี    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
33.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   เจาพนักงานธุการ 6 ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
34.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
35.นางสาวทัศนีย  ชอบดี   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
36.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ.  
37.นางสุภาภรณ  สุวรรณโชติ  ผูชวยนักวิชาการสิ่งแวดลอม 
38.นางสุภาพร    นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
๓9.นางปราณี  แกกลา   หัวหนาฝายจัดหาพัสดุฯ 
40.นางสุจิตรา  อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
41.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
42.นายสาวสกลรัตน อินทรคูณ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 ว 
43.นางผองพรรณ  เศรษฐประเสริฐ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 ว 
44.นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ  นิติกร 6 ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายวินัยฯ 
45.นายวิทยา    สยามชัย   นักพัฒนาชุมชุน 5 
46.นายอํานาจ  เวียงพล   รองผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินฯ 
47.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
48.นางอุษา  ชวนชิด   เจาพนักงานธุรการ 5 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
49.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายทองเท่ียวฯ  
50.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
51.นางสาวธัญลักษณ จันทรเนตร  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 6 ว 
52.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาฯ 
53.นางสาวขวัญจิตร สิงหคํา   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 
54.นางสาวนิษฐภรรัด เชื้อเมืองพาน  เจาพนักงานธุรการ 2 
55.นายสุวิทย   แสงสิน   นิติกร 3 
56.นางสาวมณินทรา เจียรผัน   ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
57.นายสุนันท  จันทรศร  เจาหนาท่ีปองกันฯ 1 
58.นางสาวจิรนันท ดารดี   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
59.นายพิทวัสชัย  รัตนพรวารีสกุล  ผูชวยนิติกร 
60.นางสาวปรียนันท ลภัสกรพิบูล  เจาพนักงานธุรการ ๔ 
61.นางสาวจินตนา   สนอง    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  14.28  น. 

นางจันทรทรา โสภา     เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗  พระราชบัญญัติ                     
หัวหนาฝายการประชุม องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  

และขอ ๒๕  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๗  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิก สภาฯ  ลงชื่อและอยูใน    
หองประชุม จํานวน ....22...... คน  ครบองคประชุม  
 ดวยในวันนี้ทานประธานสภาฯ ไดลาปวย เนื่องจากตองพัก ฟนรางกายจากการผาตัด 
จึงทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  อาศัยอํานาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
ขอ ๑๗  ดังนั้น ใคร ขอเรียนเชิญทานรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                
คนท่ี ๑ ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  ในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้คะ 

                  เรียนเชิญประธานฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานฯ  รองประธานสภาฯ คนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 

เรียนเชิญประธานฯ กลาวเปดประชุม ดําเนินการประชุ มตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

นายสุจินต  สาครเสถียร  เรียนทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
รองประธานสภาฯ(๑)   สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน  และผูมีเกียรติ ทุกทาน กระผม 
ประธานฯ       รูสึกเปนเกียรติมีความยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  

ระยอง เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง  เพ่ือให พิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด  ดังนั้น                      
เพ่ือประโยชนแหงองค การบริหารสวนจังหวัดระยอง   สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง               
จึงไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘  
ในวันนี้  และหวังเปนอยางยิ่งวา บรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเกิด                  
ความรวมมือ รวมใจของทุกฝาย  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน 
แกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป  บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผมขอเปด              
การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัย วิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘  
ครับ   

เนื่องจาก นางสาวอุมา  วิภูษณะ  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ไดยื่นหนังสือตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือขอลากิจสวนตัว ในวันท่ี 
๓ เมษายน ๒๕๕๘ จึงไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยองในวันนี้ได 

ขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจงระเบียบ 

นางจันทรทรา โสภา ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗
หัวหนาฝายการประชุม  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๙ วรรคทาย ในการประชุมสภาทองถ่ิน 

ครั้งใด ถาไมมีเลขานุการสภาทองถ่ินหรื อมีแตไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
หรือไมยอมปฏิบัติหนาท่ี ใหสภาทองถ่ินเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือขาราชการหรือพนักงาน 
 
 

ขององคกรปกครอง... 
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ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นคนหนึ่งเปนผูปฎิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาทองถ่ินเฉพาะใน
การประชุมคราวนั้น โดยใหนําความในขอ ๑๓ และขอ ๒๖ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
เวนแตการลงคะแนนเลือกใหกระทําดวยวิธีการยกมือ 

ขอ ๑๔  ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการ
สภาทองถ่ิน  ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้น
ไดรับเลือก 

นายสุจินต  สาครเสถียร ตอไปเปนการเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ขอใหสมาชิกเสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรให
รองประธานสภาฯ(๑)   เปนเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว โดยตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน 
ประธานฯ        
   ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา 

ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหาร ทุกทาน กระ ผม
นายเสนาะ  ยมหา  ส.อบจ.  เขต 3  อ.บานคาย  ขอเสนอนางจันทรทรา  โสภา  หัวหนาฝาย
การประชุม  เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองชั่วคราวครับ 

นายสุจินต  สาครเสถียร ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(๑)    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม    
ประธานฯ        ถาไมมี ผูเสนอถือวานางจันทรทรา  โสภา   เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยองชั่วคราว 
   เชิญนางจันทรทรา  โสภา  ทําหนาท่ีตอครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายสุจินต  สาครเสถียร  เรื่องแรก  เนื่องดวยรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
รองประธานสภาฯ(๑)  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘  ไมสามารถ 
ประธานฯ นําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือใหสภาฯรับรองได  เนื่องจากมีเวลาใน

การจัดทํากระชั้นชิดและกอนท่ีจะนําเสนอตอสภาฯ ตองผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม และแจงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองทราบลวงหนา
อยางนอยหนึ่งวัน  จึงไมสามารถนําเสนอตอสภาฯ ในครั้งนี้ได        

   จึงขอนําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองในคราวตอไป 
   เรื่องท่ี ๒  เรื่อง องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเชิญสมาชิกสภาองคการ 

บริหารสวนจังหวัดระยอง ทุกทาน  เขารวมพิธีเปดโครงการเลาเรื่องวรรณคดีผานเม็ดทราย 
ชายหาดระยอง  ในวันท่ี 10 เมษายน ๒๕๕๘  เวลา 16.00 น.  ณ บริเวณชายหาดแหลม 
แมพิมพ  ซ่ึงทานผูวาราชการจังหวัดระยองเปนประธานในพิธีเปดโครงการฯ  จัดงานตั้งแต 
วันท่ี 10-14 เมษายน 2558 ครับ  

ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ครับ  

นายปยะ  ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
นายก อบจ.      กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 
 

ดวยองคการ... 
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ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความประสงคเสนอญัตติตอ                  
ท่ีประชุ มสภาฯ ซ่ึงเปนญัตติท่ีมิไดเสนอลวงหนาเปนลายลักษณอักษร จํานวน ๓ ญัตติ   
ดังนี้                     

๑. ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒ . ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                   
พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

๓. ญัตติเรื่อง  ขอความเห็นชอบใหหนวยงานอ่ืนใชท่ีดินเพ่ือกอสรางโรงรมควัน
ยางพาราเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดโปรดพิจารณาเห็นชอบให
บรรจุเขาในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในคราวนี้ 

นายสุจินต  สาครเสถียร เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ขอเสนอญัตติท่ีมิไดเสนอลวงหนา 
รองประธานสภาฯ(๑)  เปนลายลักษณอักษร  จํานวน ๓ ญัตติ  ผมเห็นวาญัตติท่ีเสนอมานี้ มีความจําเปน 
ประธานฯ เรงดวน และเปนป ระโยชนตอองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   อาศัยอํานาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๓๘ (๓),(๖) และขอ ๒๗ จึงขอบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม
ในคราวนี้ และขอเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมจากเดิม ๓ วาระ เปลี่ยนเปน ๖ วาระ 
ครับ 

   ขอเชิญเจาหนาท่ีแจกระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับใหม และญัตติ              
ท่ีเสนอเขามาใหม ให ท่ีประชุมไดพิจารณาดวยครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  ขอความเห็นชอบการสมทบงบประมาณโครงการกอสรางสถานี ขนถายขยะ
มูลฝอยชุมชน (ศูนยอําเภอแกลง)  
(นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต  สาครเสถียร  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ชี้แจงระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(๑) 

ประธานฯ 

นางจันทรทรา โสภา     หลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดลอม   
หัวหนาฝายการประชุม ในระดับจังหวัด 
เลขานุการสภาฯ              องคกรปกครองสวนทอ งถ่ินท่ีมีความประสงคจะกอสรางหรือดําเนินการเพ่ือใหมี
ช่ัวคราว  ระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม และบรรจุโครงการ  ในแผนปฏิบัติการฯ  
  ในระดับจังหวัด จะตองนํา เสนอแผนการจัดหาและใหไดมาซ่ึงท่ีดิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 
  และเครื่องใชท่ีจําเปนสําหรับการกอสราง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซอมแซม บํารุงรักษา
  และดําเนินการ แผนการจัดเก็บภาษีอากรและคาบริการเพ่ือการดําเนินการและบํารุงรักษา
  ระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกํา จัดของเสียรวม โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา       
  ท่ีตองนําเสนอ ดังนี้ 
       ฯลฯ         

(๖) หนังสือ… 
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  (๖) หนังสือยืนยันการสมทบงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอัตราไม

นอยกวารอยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณท้ังโครงการ พรอมรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนทองถ่ินท่ีมีมติเห็นชอบการสมทบงบประมาณ      

นายสุจินต  สาครเสถียร ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ                            
รองนายก อบจ.(2)  ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง คนท่ี 2 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอโครงการท่ีมีความจําเปน
  เรงดวนดานการจัดการขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดระยอง ตามแผนบริหารจัดการขยะของ
  จังหวัดระยอง  บรรจุเขาแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
  ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2559 โดยรายล ะเอียดโครงการดังกลาวเปนการกอสรางสถานี    
  ขนถายขยะมูลฝอยชุมชน สําหรับรวบรวมขยะจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี   
  อําเภอวังจันทร อําเภอเขาชะเมาและอําเภอแกลง ซ่ึงมีระยะทางหางไกลจากศูนยกําจัดขยะฯ
  ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง โดยขยะท่ีรวบรวมไดจะ ถูกสงไปกําจัดอยางถูกหลัก
  สุขาภิบาลท่ีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยองตอไป ตอมาจังหวัดระยอง 
  แจงวา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ .) ไดทําการ
  รวบรวมและวิเคราะหแผนปฏิบัติการดังกลาว เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ       
  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2558 และมีมติให (สผ .)               
  ตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ .2559 สําหรับดําเนินการโครงการ        
  ดานการจัดการขยะมูลฝอยจํานวน 90 โครงการ วงเงินงบประมาณ 5,620 ลานบาท      
  ซ่ึงในสว นขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดรับการพิจารณาผานความเห็นชอบจาก
  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการกอสรางสถานีขนถาย
  ขยะมูลฝอยชุมชน ( ศูนยอําเภอแกลง ) วงเงินงบประมาณ 141 ,300 ,000 บาท              
  ซ่ึงหลักเกณฑการพิจารณาโครงการ ภายใตแผนดังกลาว จะตองจัดสงหนังสือยืนยันการสมทบ
  งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอัตราไมนอยกวารอยละ 10 ของวงเงิน
  งบประมาณท้ังโครงการ พรอมท้ังรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง    
  ท่ีมีมติเห็นชอบการสมทบงบประมาณ 
    ในการนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง การขอความเห็นชอบ
  การสมทบงบประมาณโครงการกอสรางสถานีขนถายขยะมูลฝอยชุมชน (ศูนยอําเภอแกลง ) 
  วงเงินงบประมาณ 141,300,000 บาท โดยองคการบริหารสวนจังหวัดระยองยันยืนท่ีจะ
  สมทบงบประมาณในอัตรารอยละ 10 ของวงเงินง บประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน          
  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 14,130,000 บาท เพ่ือประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุน
  งบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดประจําป
  งบประมาณ พ.ศ.2559  

จึงขอเสนอ… 
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  จึงขอเสนอญัตติขอค วามเห็นชอบสมทบงบประมาณโครงการกอสรางสถานีขนถาย
 ขยะมูลฝอยชุมชน (ศูนยอําเภอแกลง ) ในอัตรารอยละ 10 มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน
 จังหวัดระยองใหความเห็นชอบ 

นายสุจินต  สาครเสถียร ขอเชิญนายก อบจ.ชี้แจงเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผมนายปยะ ปตุเตชะ 
นายก อบจ. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ญัตตินี้เปนญัตติดวน เนื่องจากมีหนังสือแจงมาใหเรา
  ตองตอบไปอยางชาภายในวันท่ี ๗ เมษายน 2558 ก็เลยมีความจําเปนท่ีจะตองเชิญ     
  ทานสมา ชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติมาประชุม เพ่ือพิจารณาอนุมัติเงินงบประมาณสมทบจาก
  โครงการท่ีเราไดรับมาจากสํานักงานสิ่งแวดลอมแหงชาติ เราก็ไดพูดถึงศูนยกําจัดครบวงจร
  ของจังหวัดระยองมาหลายครั้ง ก็เปนไปตามแผนการท่ีเราไดวางไว ซ่ึงอาจจะชาไปบาง ก็เปน
  ธรรมดาของวิธีก ารงบประมาณ ซ่ึงตองมีการกลั่นกรองชัดเจน ซ่ึงประกอบกับนโยบายของ
  รัฐบาลตอนนี้ คือเรงรัดใหมีเรื่องการกําจัดขยะครบวงจรถูกตองอยูในวาระแหงชาติ จังหวัด
  ระยองโดย อบจ .ระยองก็เดินหนาเรื่องนี้มาตั้งแตผมมาเปนนายก อบจ .ก็ตั้ง 8 ปเต็มๆ      
  นะครับ จังหวะเราไม ดีนะครับท่ีผานมา แตตอนนี้จังหวะเราดี เพราะรัฐบาลมีความชัดเจน 
  วาจะตองจัดการเรื่องนี้ใหเปนวาระแหงชาติ ใหถูกตองใหหมด เม่ือพิจารณาท้ังหมดของ   
  ศูนยกําจัดขยะแลว จะเห็นวาปญหาของเราอยูท่ีอําเภอแกลง เนื่องจากอําเภอกับศูนยกําจัด
  ขยะระยะทางมันไกลกั น เพราะฉะนั้นอําเภอแกลงจะตองมีศูนยขนถาย คือทองถ่ินตางๆ    
  เอามาท่ีศูนย ศูนยจัดการระดับหนึ่ง แลวก็สงมาท่ีศูนยใหญในวงเงินท้ังหมด  
  141,300,000 บาท ตามแผนท่ีเขาพิจารณา เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2558 เปนการพิจารณา
  ของปงบประมาณ 2559 ของเราอยูในเกณฑ ท่ีจะไดรับการอนุมัติ อยูใน 1 โครงการจาก
  ท้ังหมด 90 โครงการท่ัวประเทศ วงเงินท่ีรัฐบาลจัดสรรให 5,620 ,000 ,000 บาท       
  แตจังหวัดระยองนั้นมีอยู 1 โครงการ 141,300,000 บาท แตหลักเกณฑของเขาตาม
  ประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีทานเลขานุการสภาฯไดกลาวใหฟงนั้น เราตองสมทบให     
  อยางนอย 10 เปอรเซ็น ก็คือ 14,130,000 บาท เปนงบประมาณท่ีตองไวงบประมาณ   
  ป 2559 ซ่ึงตอนนี้เรายังไมไดทํา ทานสมาชิกสภาฯก็คงจะงง วาแลวจะยังไง อันนี้เปน
  ขอตกลงทางกฎหมายและระเบียบวาการกระทรวงมหาดไทย วาวันนี้ถาเราเห็นชอบโครงการนี้ 
  เงินสมทบ 10 เปอรเซ็น จะตองอยูในงบประมาณป 2559 ซ่ึงเราจะทํางบประมาณ         
  ป 2559 เดือนสิงหาคม แตตองอยูในปงบประมาณป 2559 เพ่ือรองรับงบประมาณจาก
  สวนกลางท่ีจะใหเรา เพราะฉะนั้นผมก็เรียนวานี่คือสิ่งหนึ่งท่ีมีความจําเปนและเปนผลประโยชน
  อยางยิ่งของพ่ีนองชาวจังหวัดระยองท่ีเราจะไดรับจัดสรรอนุมัติ ซ่ึงโครงการท้ังหมดไดผาน
  ความเห็นชอบ ผานกระบวนการท้ังหมดในระบบราชการ พรอมท่ีจะใหเงินเราในป 2559 
  จึงเรียนเพ่ือใหทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติไดพิจารณาอนุมัติ     
  ให ความเห็นชอบ เพ่ือสงเรื่องกลับไปท่ีสํานักงานสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในวันอั งคารท่ี          
  7 เมษายน 2558 ขอบคุณครับ 

นายสุจินต... 
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นายสุจินต  สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ประธานฯ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล   เรียนทานประธานสภา ฯ และทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ  ทุกทาน     
  ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาฯ เขต 1 อําเภอแกลง ในเรื่องของท่ีดินนะคะ 
  ในเอกสารในหนา 14 และ 15 จะบอกวาสถานีขนถายของเราจะตั้งอยูท่ีตําบลหวยย าง    

พ้ืนท่ีท่ีจะตองใช 13 ไร 3 งาน 60 ตารางวา ทีนี้พอเรากลับมาดูในตัวเงินอนุมัติ
ท่ีเราไดมา  141,300,000 บาท จะเปนพวกอาคาร ครุภัณฑ ไมมีในเรื่องของราคาท่ีดิน   
นะคะ ก็เลย ไมทราบวาในเรื่องของกระบวนการนี้ถาตอไปเราไดงบประมาณมาแลว เราตอง
จัดซ้ือท่ีดินเพ่ิมหรือเปลา หรือวาท่ีดินตรงนี้เรามีท่ีดินของเราอยูแลว คะ ขออนุญาตเรียนผาน
ไปยังทานผูบริหารคะ 

นายสุจินต  สาครเสถียร ขอเชิญนายก อบจ.ชี้แจงเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผมนายปยะ ปตุเตชะ 
นายก อบจ. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ความจริงงบประมาณท่ีไดมานั้น เขาจะไมใหเรื่อง
  ท่ีดินนะครับ เราตองมีความพรอมในเรื่องท่ีดินของเรากอน เพราะฉะนั้นงบประมาณท่ีเขาให
  มานั้น จะเอาไปจัดซ้ือท่ีดินไมได ใหเฉพาะเรื่องงบกอสรางกั บกระบวนการในการกําจัด
  เทานั้น เพราะฉะนั้นเรื่องท่ีดินเปนเรื่อง อบจ .ตองเตรียมความพรอมไวตั้งแตเบื้องตน และเรา
  ก็ไดเตรียมความพรอมมาตั้งแตงบประมาณป 2557 แลว นั่นคือเราตั้งงบประมาณไว       
  ในการจัดซ้ือท่ีดิน ขณะนี้อยูในระหวางการจัดซ้ือ ขออนุญา ตทานประธานสภาฯ             
  ใหทาน ผอ.กองทรัพยฯ ไดอภิปราย 

นายสุจินต  สาครเสถียร ขอเชิญ ผอ.กองทรัพยฯ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายอรุโณ อิศรวิชิตชัยกุล ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผมนาย อรุโณ       
ผอ.กองทรัพยฯ อิศรวิชิตชัยกุล ผูอํานวยการกองทรัพยฯ ทางกองทรัพย ฯเองก็ไดดําเนินการจัดตั้งงบประมาณ
  ซ้ือท่ีดินท่ีตําบลหวยยางไวเปนท่ีเรียบรอยแลวครับ ปจจุบันนี้ไดสงใหทางพัสดุดําเนินการ
  จัดซ้ือจัดจาง ในหลักเกณฑตรงนี้ทางสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมจะไมใหงบประมาณ
  ในเรื่องของ การจัดซ้ือท่ีดิน แตการจัดซ้ือท่ีดินท่ีเราไดดําเนินการจัดซ้ือนั้น เราไดมีการไป
  สํารวจพ้ืนท่ีและความจําเปนของพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการใหเกิดประโยชนในเรื่องของขยะ      
  ในเรื่องของสิ่งแวดลอม ขอบคุณครับ 

 

 

 

นายสุจินต... 
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นายสุจินต  สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม     
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยู                
ประธาน  ในท่ีประชุม วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......22......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบการสมทบงบประมาณโครงการกอสรางสถานีขนถาย

ขยะมูลฝอยชุมชน (ศูนยอําเภอแกลง)   โปรดยกมือข้ึน 
  สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบการสมทบงบประมาณโครงการกอสรางสถานี      

ขนถายขยะมูลฝอยชุมชน (ศูนยอําเภอแกลง)  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีเห็นชอบการสมทบงบประมาณโครงการกอสรางสถานี      
ขนถายขยะมูลฝอยชุมชน (ศูนยอําเภอแกลง) 

เห็นชอบ        จํานวน ......20.......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ     จํานวน ........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป 
        งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต  สาครเสถียร  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ชี้แจงระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นางจันทรทรา โสภา  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
หัวหนาฝายการประชุม สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เลขานุการสภาฯ  ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้ แจงงบประมาณรายการท่ีได          
ช่ัวคราว  เบิกตัดปหรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจให    

เบิกตัดปได หรือขยายเวลาเบิกตัดป  

นายสุจินต  สาครเสถียร ขอเชิญนายก อบจ.ชี้แจงเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตเุตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ                           
รองนายก อบจ .(2)  ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง คนท่ี 2 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไข
  เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ดังนี้  

 

แผนงาน... 
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  แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑการศึกษา   รายการท่ี 4,5 

    จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายจายประจําป
  งบประมาณ พ .ศ . 255 7 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาอ งคการบริหารสวน จังหวัด ระยอง     
  ไดพิจารณาอนุมัติ ก็ขอเรียนทานสมาชิกสภาฯ เพ่ิมเติมนะครับ  ก็เปนการแกไขขอความ   
  นะครับ อยางเชน รายการท่ี 4 ประเภท  โครงการจัด ซ้ือเครื่องเลนสนามพรอมติดตั้ง ภายใน
  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ขอความเดิมเปนการจั ดซ้ือเครื่องเลน จํานวน 13 ชุด 
  พรอมติดตั้ง ก็เปลี่ยนแปลงเปนขอความใหม โดย จัดซ้ือเครื่องเลนสนามและปูพ้ืนยาง      
  พรอมติดตั้ง รายการท่ี 5 ประเภท โครงการจัดซ้ือเครื่องเลนพรอมติดตั้ง ภายในโรงเรียนอนุบาลตากสิน     
  บานคาย (วัดหวายกรอง ) จากเดิม จัดซ้ื อเครื่องเลนสนาม จํานวน 13 ชุด พรอมติดตั้ง         
  ก็เปลี่ยนแปลงเปนขอความใหม จัดซ้ือเครื่องเลนสนามและปูพ้ืนยาง พรอมติดตั้ง ขอบคุณครับ 

นายสุจินต  สาครเสถียร  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ขอใหเลขานุ การสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอ บสมาชิกสภาฯท่ีอยู ในท่ีประชุม    
ประธานฯ วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....21.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือข้ึน     

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุมัติ           จํานวน ......19......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........2......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558   
       เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

          (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 
 
 
 
 

นางจันทรทรา… 
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นางจันทรทรา โสภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง  
หัวหนาฝายการประชุม สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 
เลขานุการสภาฯ   ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง                   
ชั่วคราว ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจ 
 อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวั ดระยอง คนท่ี  2
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(2) ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายก  อบจ . ( 2)                               

ขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558 เพ่ือไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติ               
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ดังนี้ 

  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบดําเนินการ 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  - ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 1 
  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -   ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี 4 
  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอเมืองระยอง)      รายการท่ี 11/2 
  โอนลด 
  แผนงานสังคมสงเคราะห 
  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
 

งบดําเนินงาน... 
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  งบดําเนินงาน 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  -  ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 8 
  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง  
  -  ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร    รายการท่ี 21 
  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                         
 พ.ศ. 2558 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหาร                  
 สวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ 

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญ นายก อบจ. ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ   
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปยะ  ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                  

 ญัตตินี้คือเรื่องท่ีเรามีเงินตั้งไวคราวท่ีแลวท่ีเราโอนลดไป โอนลด โอนเพ่ิม ณ ปจจุบันนี้เรามี
เงินเหลืออยู แตวามีความจําเปนท่ีเราตองใชเปนการเรงดวน เนื่องจากตองไปซอมระบบไฟท่ี
สะพานทาเที ยบเรือเกาะเสม็ด เนื่องจากรายไดจากทาเทียบเรือท้ังหมดเราเขาระบบราชการ 
เราจะเก็บไดเทาไหร  เราก็เขามาเปนรายได ขององคการบริหารสวนจังหวัด และเม่ือเรา  
จะตองซอมทาสี เปลี่ยนแปลงทุกอยางก็ตองเบิกเอาไปซอม เม่ือเชาเราประชุมเรื่องทองเท่ียว 
ตัวเลขของนักทองเท่ียวท่ีมาใชทาเทียบเรือหรือมาเท่ียวท่ีเกาะเสม็ดตกลงไปเล็กนอย  แตก็เปน
รายไดหลักของจังหวัดระยองเรื่องทองเท่ียว  เพียงแตวา ไฟสะพานทาเทียบเรือท่ีผมไปดูนี้มัน
ขาดหมด และเราจะตองมีการจัดงานเสม็ด อิน เลิฟ อีกไมก่ีเดือนเกรงวาถาเราชา ตองมีการ
ซอมใหม  เปลี่ยนไฟใหม  เราเลยตั้งเปนรายการใหมอยูในตัวเลขรายการนี้ 200,000 บาท   
แตตองใชอํานาจแหงสภาฯ นี้นะครับใหไปดําเนินการ ขอท่ี 2 ในรายการท่ีเห็นอยูก็คือไป
ซอมแซมสนามเทนนิส 780,000 บาท  ก็เปนเรื่องท่ีเราจะตองซอมแซมกันอยูเปนประจํา 
เพราะมีการใชสอยอยูทุกวัน โดยเฉพาะเรามีแหงเดียวท่ีเปนสนามเทนนิส อยูท่ีสนามกีฬากลาง
เราถูกรองเรียนมาก เรื่องสนามเทนนิส เพราะวาเราจะตองซอมใหมันใชงานไดตลอดเวลาหรือ
สามารถจัดการแขงขันไดเราจะตองดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี สวนเรื่องท่ีเงินเยอะหนอย
เรื่องจัดซ้ือวัสดุ เนื่องจากเรามีเครื่องจักรขององคการบริหารสวนจังหวัดระยองท่ีไปทํางานเอง
มีหลายสาย เชน หนองตะพา น-มาบขา เราทําเองท้ังหมดตอนนี้ ขยายถนน แลวก็มีถนนท่ี
เก่ียวของท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยองดําเนินการ  เราตองซ้ือหินคลุกไปทําถนน  โดยใช
เครื่องจักรขององคการบริหารสว นจังหวัดระยอง  เพราะฉะนั้นตองโอนมาซ้ือ  หินคลุก เพ่ือให
เครื่องจักรไปทํางานหินคลุกใหได ถาไมมีไมซ้ือเครื่องจักรก็ตองจอดไมรูไปทํางานอะไร  
 

 
เพราะฉะนั้น… 
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เพราะฉะนั้นก็ตองซ้ือหินคลุกมา  เสนไหนท่ีเราทําเองก็ตองใชหินคลุกและใชเครื่องจักรเรา                
ก็ประหยัดงบประมาณในสวนของการทําถนนลงไปเยอะ อยูในรายการท่ี                       
ขออนุมัติสภาฯ แหงนี้ ในญัตติท่ีทานรองกิตติ  เกียรติมนตรี ท่ีไดเสนอไปแลวเบื้องตน  กระผม
ก็ขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติมตามรายละเอียดท่ีไดกลาวมาแลวนะครับ ขอบคุณทานประธานครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวา 

ประธานฯ ครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......22......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2558  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

   อนุมัติ   จํานวน .......20.......คะแนนเสียง 
   ไมอนุมัต ิ จํานวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน .........2....... คะแนนเสียง  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบใหหนวยงานอ่ืนใชท่ีดินเพ่ือกอสรางโรงรมควัน 
       ยางพาราเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมมูลคาผลผลิต   

          (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นางจันทรทรา โสภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ  
หัวหนาฝายการประชุม  สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 
เลขานุการสภาฯ   ขอ 155 การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเก่ียวกับพัสดุ 
ชั่วคราว ประเภทท่ีดินและสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตองไดรับ                    

ความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น      

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  คนท่ี2        

นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

 

 

นายกิตติ… 
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นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(2)   ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายก อบจ . ( 2)  
 ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบใหหนวยงานอ่ืนใชท่ีดินเพ่ือกอสรางโรงรมควันยางพ ารา  
 เพ่ือรักษาเสถียรภาพเสถียรภาพและเพ่ิมมูลคาผลผลิต ดวยตามหนังสือสหกรณจังหวัดระยอง   
 ดวนท่ีสุด ท่ี รย 0010/595 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2558 แจง วาจังหวัดระยองไดอนุมัติ  
 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  

 ใหแกสํานักงานสหกรณจังหวัดระยอง โครงการสรางโรงรมควันยางพาราเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ยางพาราและเพ่ิมมูลคาผลผลิต งบประมาณ 23,400,000.-บาท (ยี่สิบสามลานสี่แสน -                 
บาทถวน) เปนงบลงทุนท้ังหมด ตามโครงการกําหนดใหกอสรางบนท่ีดินกรรมสิทธิ์ของชุมนุม
สหกรณจังหวัดระย อง จํากัด หมูท่ี 9 ตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง                     
เม่ือกอสรางแลวเสร็จจะสงมอบใหชุมนุมสหกรณจังหวัดระยอง จํากัด เปนผูใชประโยชน               
ในทรัพยสินดังกลาว  และสหกรณจังหวัดระยอง ไดดําเนินการจัดจางโดยการประกวดราคา               
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส พ .ศ. 2549  
และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของจนไดผูชนะในการเสนอราคาแลว ขณะนี้อยูระหวางการรอลงนาม
ในสัญญา    แตเนื่องจากท่ีดินท่ีจะใชในการกอสรางเปนท่ีดินของเอกชน  ไมไดเปนท่ีดิ นของ   
ทางราชการ  ไมสามารถนําเงินงบประมาณแผนดินไป ดําเนินการ สรางสิ่งปลูกสรางได 
สํานักงานสหกรณจังหวัดระยอง จึงไดแจงใหชุมนุมสหกรณจังหวัดระยอง จํากัด ดําเนินการ
อุทิศท่ีดินใหกับทางราชการ เพ่ือใหสามารถดําเนินการตามโครงการ ดังกลาว ได ซ่ึงบัดนี้
สหกรณ จังหวัดร ะยอง ไดรับแจงจากชุมนุมสหกรณจังหวัดระยอง จํากัด  วาไดอุทิศท่ีดิน               
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 68139 ระวาง 5234 I 6428 จํานวน 6 ไร –  งาน –  ตาราง วา                          
ซ่ึงท่ีดินตั้งอยูหมูท่ี 9 ตําบลหนองบัว  อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ใหกับองคการบริ หาร-
สวนจังหวัดระยอง  เพ่ือใชประโยชน ในทางราชการ  สหกรณจังหวัดระยอง จึงมีความประสงค                   
ขออนุญาตใชท่ี ดินแปลงโฉนดท่ีดินเลขท่ี 68139  ระวาง 5234 I 6428                            
จํานวน  6 ไร –  งาน –  ตาราง วา หมูท่ี 9 ตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง 
กอสรางโรงรมควันยางพาราเพ่ือรักษาเสถียรภาพยางพาราและเพ่ิมมูลคาผลผลิต                        
เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการตอไป  

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดโปรดพิจารณาให                    
ความเห็นชอบ ใหสหกรณจังหวัดระยองใชท่ีดิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี 68139                               
ระวาง 5234 I 6428 ท่ีดินตั้งอยูหมูท่ี 9 ตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 
จํานวน 6 ไร –  งาน –  ตารางเมตร กอสรางโรงรมควันยางพาราเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ยางพาราและเพ่ิมมูลคาผลผลิตและดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการตอไป 

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญ นายก อบจ. ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 
 
 
 
 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ   
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปยะ  ปตุเตชะ  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                  

ขออนุญาตอภิปรายเพ่ิมในญัตติขอความเห็นชอบใหหนวยงานอ่ืน ใชท่ีดินเพ่ือกอสราง       
โรงรมควันยางพาราเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมมูลคาผลผลิตเรื่องนี้  สืบเนื่องมาจาก
จังหวัดระยองไดอนุมัติงบประมาณใหกับชุมนุมสหกรณจังหวัดระยอง  กอสรางโรงรมควันฯ     
ไดอนุมัติงบประมาณ 23,400,000 บาท เปนงบลงทุนในปงบประมาณ 2557 แตดวยการ
ตีความของผูวาราชการจังหวัดตีความไมเหมือนกันเดิมลักษณะนี้สามารถทําไดหมดเพราะถือ
วาสหกรณ  หรือชุมนุมสหกรณนั้นเปนเอกชนท่ีทําผลประโยชนใหกับประชาชนจะเห็นไดวา
โครงการอยางนี้ปกอนๆ ก็อยูในลักษณะใหสหกรณเหมือนกันไมวาจะเปนโรงปุยท่ีสองสลึงก็ใช
เงินไปยี่สิบกวาลาน ก็ใหสหกรณไปดําเนินการ แตวามีอยูยุคหนึ่งเกิดตีความวาสหกรณเปน
เอกชนไมส ามารถโอนใหได ก็เปนปญหามากเพราะงบประมาณในป 2557 ตอนนี้มัน
ปงบประมาณ 2558 แลว เพราะฉะนั้นงบประมาณป 2557 ตองกันเงินสุดทายก็เปลี่ยน
ผูบริหารคนใหมมา ก็ตีความวาใหหาหนวยงานท่ีเปนรัฐบาล เพ่ือท่ีจะหลบเรื่องเดิมท่ีตีความ
กันไวใหได ก็เปดระเบียบกันแลวตกลงกันวาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองได ผมก็เขารวม
ประชุมโดยมีกองแผนและงบประมาณเขารวมประชุมดวย ก็เห็นวาเปนเรื่องท่ีองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยองตองสนับสนุนอยูแลวเพราะวาเปนเรื่องท่ีประชาชนไดประโยชนในเรื่อง
เก่ียวกับยางพารา  ซ่ึงสถานการณยางพา ราก็เดือดรอนกันท้ังประเทศอยูแลวนะครับราคา        
ก็ตกต่ํา แถมยังมีเครื่องมือท่ีใชโดยใชงบของยุทธศาสตร ก็ไมนาจะเกิดผลเสียอะไรเรานาจะ
สนับสนุนดวย ก็เลยใหเขาอุทิศท่ีดินให เขาก็อุทิศมาใหเรียบรอยเปนเนื้อท่ี 6 ไรเศษ นะครับ 
ท่ีนี้ติดระเบียบของเราคือว าเขาตองขอใชไปสรางท่ีงบประมาณอยูแลว 23,400,000 บาท
เปนอํานาจสภาฯ ไมใชเปนอํานาจของผม ก็เลยนําเรื่องนี้มาเขาสภาฯ วาเราตองมีมติเห็นชอบ
ชุมนุมสหกรณจังหวัดระยองใชท่ีท่ีเขาอุทิศใหเราเพ่ือไปใชสรางโรงรมควันยางพาราเพ่ือรักษา
เสถียรภาพและเพ่ิมมูลคาผลผลิต เพ่ือไปรองรับงบประมาณท่ีเขามีอยูแลวและในบางสวน      
ท่ีขาด เราก็ตองเติมใหเขาไป  เพ่ือใหเขาสามารถไปทําใหราคายางพารา หรือเปนกลไกท่ีเพ่ิม
มูลคาเก่ียวกับอาชีพของทําสวนยางได จึงไดเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ผานไปยัง สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  วาเราตองขอญัตติขอความเห็นชอบใหหนวยงานอ่ืน 
หนวยงานอ่ืนในท่ีนี้คือสหกรณท่ีทําเรื่องมา แลวก็ชุมนุมสหกรณจังหวัดระยองท่ีทําเรื่องมา
ตามรายละเอียดใชท่ีดินท่ีอุทิศใหเรามานี้ 6 ไร เพ่ือไปสรางโรงรมควันยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลคา
ผลผลิตทางการเกษตรขอบคุณทานประธานครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ ส.อบจ.เศรษฐา  ปตุเตชะ 
ประธานฯ 

ส.อบจ.เศรษฐา ปตุเตชะ  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ท่ีเคารพ ทานสมาชิก                   
ผูทรงเกียรติทุ กทานครับ ผมนายเศรษฐา  ปตุเตชะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง เขต 1 อําเภอบานคาย จากญัตติท่ี 5  ใหหนวยงานอ่ืนใชพ้ืนท่ี พอผมไดฟงผมนึกวาท่ี
แปลงนี้เปนท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง แตเม่ือมาฟงผูบริหาร ทานนายก                 
อบจ.ระยอง ไดพูดมาก็โอเค ตรงนี้เปนกฎเกณฑ เปนทางเลี่ยง ก็เขาใจวามันก็จะไดประโยชน 

 
ตามท่ีทาน… 
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  ตามท่ีทานผูบริหารไดกลาวไว แตผมมีขอสงสัยครับ เม่ือชุมนุมสหกรณโอนท่ีดินมาใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง แลวองคการบริหารสวนจังหวัดระยองตองโอ นกลับไปใหเขาหรือไม 
หลังจากดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ งบประมาณในการกอสรางเปนงบประมาณของจังหวัด 
หรือองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เอางบประมาณไปทํา ขอเรียนถามทานผูบริหาร   

               วาชุมนุมสหกรณมีงบประมาณอยูแลวในการกอสราง หรือเราตองเอางบประม าณ                  
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองไปกอสราง  ผมเปนตัวแทนอยูในพ้ืนท่ีจึงตองการทราบ
ความชัดเจน  เพ่ือตอบขอซักถามของชาวบานหรือชุมชนได ขอบคุณครับ 

นายสุจินต  สาครเสถียร   ขอเชิญ นายก อบจ. ระยอง  
รองประธานสภาฯ(๑)    
ประธานฯ           

นายปยะ ปตุเตชะ  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ครับ ขอเรียนวา  
นายก อบจ. ในญัตติเขาเขียนไวชัดเจนนะครับวา สหกรณ ชุมนุมสหกรณ ไดรับงบประมาณจากจังหวัด

ระยองแลว จํานวน ๒๓ ,๔๐๐ ,๐๐๐ บาท คือเขามีเงินอยูแลวจากจังหวัดระยอง อยูใน
แผนพัฒนา จังหวัดระยอง แลวเขามีท่ีดินอยูแลวดวยครับ จํานวน ๖ ไร มีเงินและมีท่ีดิน                
แตชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินเปนชื่อของชุมนุมสหกรณ ผูบริหารจังหวัดตีความวา สหกรณเปน
เอกชน ไมสามารถนํางบประมาณไปดําเนินการได  เงินท่ีใหชุมนุมสหกรณมันก็คือเอกช นท่ี
เปนของสวนรวม เขายกเวนภาษีใหดวย ในเม่ือมีขอมีความขัดแยงในการตีความ เขาก็เลย    
คิดวาจะใหเรื่องมันจบยุติไดตองทําอยางไร เขาก็โอนท่ีจากชุมนุมสหกรณเปนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เปนการ อุทิศท่ีดินใหโดยไมมีเง่ือนไข จํานวน ๖ ไร  แตของเรามี
ระเบียบของเราวาท่ีดินท่ีอุทิศใหเราก็จริง แตถาเขาจะขอใชเราตองมีมติใหเขาใช แตถามวา
เราตองโอนกลับใหเขาไหม สมบัติท่ีตกเปนขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง            
แลว กฎหมายเขียนวาหามจําหนาย จาย แจก ท้ังสิ้นคุณจะมีคนใหท่ีแปลงนี้ราคา 
1,000 ,000 ,000 บาท คุณก็ขายไมไดติดโดยเง่ือนไขขององคการบริหารสวนจังหวัด      
หรือทองถ่ิน หามขายใหใชได นี่ก็คือเขาขอใชเราใหใชได เพราะฉะนั้นเราจะไดท่ี 6 ไร ไดเงิน
อาคารอีก 23,400,000 บาท อยูในท่ีแปลงนี้อีก 6 ไร  ประเด็นก็คือวาแลวองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยองบริหารไดไหม     ถาสมมุติวาไดตามท่ีเราตองการ เราไมมีปญญามาบริหาร
หรอก เพราะฉะนั้นเราตองมาตกลงกันวาเราจะมาบริหารอยางไร แลวมาคุยกันวาถาสราง
เสร็จเรียบรอยทุกอยางขาดเหลืออะไร ตอนนี้สมบัติเปนท่ีของเราโรงงานงบประมาณจังหวัด  
23,400,000 บาท ก็เปนสมบัติเราแลวเพราะฉะนั้นถาขาดก็อยูท่ีเราสภาฯ แหงนี้จะใหเขา
ไหม ถาไมใหเราจะบริหารอยางไง ถาใหคิดคาเชาอยางไง ใหก่ีป เพราะฉะนั้นเรื่องในวันนี้ก็คือ
ใหใชท่ีดิน 6 ไร ไปรองรับงบประมาณจังหวัด 23,400,000บาท สวนเรื่องอ่ืนยังไมมีการตกลง 
ถาจะตกลงก็ตองมาเขาท่ีสภาฯ แหงนี้อีกนะครับ วาเขาขอใช 5 ป 10 ป เราใหเขาไหมอะไร
อยางนี้นะครับก็จะเปนลําดับตามมา แตตอนนี้เรื่องดวนท่ีสุด ก็คือเขาไดเงินอยูแลว แตเขา
ตองกันเงิน ถาเราไมอนุมัติเขาก็จะสรางไมไดเงินก็จะตก นี่คือสิ่งท่ีอยากจะกราบเรียนใหทา น
ประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติไดทราบวาเราท่ีเขามาแกปญหาใหเขา 
เนื่องดวยเราเปนทางออกใหไดดีท่ีสุด ถามวาถาเขายกใหท่ีราชพัสดุเปนอยางไร ราชพัสดุคนท่ี
อนุมัติคืออธิบดีครับ ผมถามอธิบดีกรมธนารักษเห็นใจคนระยองไหมครับ ก็ผูบริหารมาใหม 

 
ยังไมเห็น... 
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    ยังไมเห็นใจเลย เขาอยูกรุงเทพฯ เขาจะเห็นใจเขาไหมครับเพราะฉะนั้นเขายกใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง ใครอนุมัติ ก็ทานท้ังหลายไงครับ ทานเห็นใจเขาไหมครับ ทานจะให
เขาไหมละครับ ทานมาจากประชาชน ทานเห็นใจเขาทานก็อนุมัติเขา ถาทาน ไมเห็นใจเขา   
ผมก็จะบอกเขาวาเขาไมใหคุณเพราะเขาไมรูวาคุณจะทําอะไรนี่คือสิ่งหนึ่งท่ีเปรียบเทียบให
เห็นวาการกระจายอํานาจห รือการท่ีเราจะใหความสําคัญ ตอพ่ีนองประชาชนชาวสวนยาง    
มันตางกัน เพราะฉะนั้นเราไปชี้แจงเข า เขาจึงเห็นวาถา เขาอุทิศใหกับองคการบริ หารสวน
จังหวัด ไมมีนายกฯ คนไหน ไ มมีสมาชิกฯ คนไหน จะไมทําเพ่ือประชาชนหรือไมทําเพ่ือพ่ีนอง
ชาวเกษตร ชาวสวนยาง เพราะฉะนั้นเขาจึงเลือกวาอุทิศใหองคการบริหารสวนจังหวัดเถอะ
มันจบท่ีจังหวัดเปนอํานาจของเรามาจับเขาคุยกับเราไดเราจะคิดคาเชาเขา 1 บาท หรือ   
100 บาท มันอยูท่ีพวกเราเห็นความสําคัญกับโครงการกอสรางโรงรมควันยางพาราฯ         
นี้หรือไมอันนี้ก็ถือโอกาสกราบเรียนทานประธานฯ และทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ            
วาท้ังหลายท้ังปวงเราเปนคนแกปญหาใหเขา ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวา 

ประธานฯ ครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......21......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็น ชอบใหหนวยงานอ่ืนใชท่ีดินเพ่ือกอสรางโรงรมควัน
ยางพาราเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมมูลคาผลผลิต  โปรดยกมือข้ึน 
 สมาชิกสภาฯ ทานใด  ไมเห็นชอบใหหนวยงานอ่ืนใชท่ีดินเพ่ือกอสรางโรงรมควัน
ยางพาราเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมมูลคาผลผลิต  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหหนวยงานอ่ืนใชท่ีดินเพ่ือกอสรางโรงรมควัน
ยางพาราเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

   เห็นชอบ  จํานวน .......19.......คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน .........2........ คะแนนเสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 

นายสุจินต  สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)   (ถามี) ขอเชิญ ส.อบจ. พายัพ ผองใส ครับ  
ประธานฯ  

ส.อบจ.พายัพ ผองใส   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผมนายพายัพ 
ผองใส สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตอําเภอเขาชะเมาครับ จะขออนุญาต
รายงานผลการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติท่ีจังหวัดจันทบุรี  ตั้งแตวันท่ี ๑๖-๒๗ มีนาคม 
๒๕๕๘ ท่ีผานมา ซ่ึงองคการบริห ารสวนจังหวัดระยองไดใหการสนับสนุนงบประมาณ                
กับทางสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง เพ่ือสนับสนุนใหนักกีฬานําไปใชในการแขงขันและฝกซอม 
ผลปรากฏวาจังหวัดระยองอยูในลําดับท่ี ๓๐ จากจํานวน ๗๗ จังหวัด ไดรับเหรียญจํานวน 
๒๒ เหรียญ ประกอบดวย เหรียญทอง จํานวน ๕ เหรียญ จากกีฬาคาราเตโด  จํานวน 

๔ เหรียญ… 
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                  ๔ เหรียญ และ กีฬาซอฟทบอลทีมหญิง  จํานวน ๑ เหรียญ  เหรียญเงิน  จํานวน ๒ เหรียญ  
จากกีฬาคาราเตโด และ เหรียญทองแดง  จํานวน ๑๕ เหรียญ จากกีฬาคาราเตโด  จํานวน         
๗ เหรียญ , กีฬาวายน้ํา จํานวน ๑  เหรียญ , กีฬาหมากลอม จํานวน ๑ เหรียญ ,                  
กีฬาเปตอง จํานวน ๑ เหรียญ , กีฬาเทเบิ้ลเทนนิส จํานวน ๑ เหรียญ , ลีลาศ จํานวน          
๑ เหรียญ, กีฬาซอฟทบอลทีมชาย จํานวน ๑ เหรียญ, กีฬามวยไทย จํานวน ๑ เหรียญ และ
ฟุตบอลชาย จํานวน ๑ เหรียญ  ในนามสมาคมกีฬ าจังหวั ดระยอง โดยทานนายกวิเชียร     
แสงวงษกิจ  ขอขอบพระคุณคณะผูบริห าร สมาชิกสภาฯ และ หัวหนาสวนราชการ ทุกทาน    
ท่ีใหการสนับสนุนเงินงบประมาณใหสมา คมกีฬาในครั้งนี้ และขอประชาสัมพันธ ในวันท่ี     
๑๗ –  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทางจังหวัดระยองไดรับเปนเจาภาพในการคัดตั วนักกีฬาระดับ
ภาค เพ่ือเปนตัวแทนในการแขงขันกีฬาแหงชาติท่ีจังหวัดนครสวรรค ซ่ึงงบประมาณในการคัด
ตัวนักกีฬาระดับภาคนั้น เปนงบประมาณอีกสวนหนึ่งท่ีไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอขอบพระคุณไว ณ ท่ีนี้ดวย ขอบคุณครับ 

นายสุจินต  สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)   ขอเชิญ ส.อบจ. เศรษฐา ปตุเตชะ ครับ 
ประธานฯ           

ส.อบจ. เศรษฐา ปตุเตชะ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  กระผมนา ยเศรษฐา               
ปตุเตชะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเขต ๑ อําเภอบานคาย ผมมารวม
ประชุมสภาฯ ไมเห็นทานประธานสภาฯ ทําหนาท่ี  วันนี้ก็อยากจะฝากความคิ ดถึง และ   
ความหวงใย ไปสูทานดวย เพราะวาชวงหลังไมคอยเจอะเจอกัน ไมไดมีโอกาสไดพูดคุยกัน      
ก็นึกถึงและเปนหวงนะครับ ผมจึงถือโอกาสนี้ ฝากความคิดถึง ฝากความเปนหวงไปถึงทาน
ประธานสภาฯ ทรงศักดิ์ ดวยนะครับ 

นายสุจินต  สาครเสถียร    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม                 
รองประธานสภาฯ(๑)   ขอเชิญ ส.อบจ. เสนาะ ยมหา ครับ 
ประธานฯ             

ส.อบจ. เสนาะ ยมหา กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  กระผมนายเสนาะ 
ยมหา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเขต ๓ อําเภอบานคาย  ขอนําเรียน
ปรึกษาในสภาฯ ตอเนื่องจากทานส .อบจ. พายัพ ผองใส ไดรายงานผลการแขงขันกีฬา ตามท่ี
กระผ มไดเปนคณะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง และไดรับมอบหมายใหดู แลกีฬา
คาราเตโดและยิวยิตสู   ซ่ึงประเด็นท่ีจ ะนําเสนอและเรียนปรึกษาในท่ีประชุ มแหงนี้ คือกีฬ า
คาราเตโด เปนกีฬา ชนิดหนึ่งท่ีทําเหรียญ และนําชื่อเสียงมาใหกับจังหวัดระยองในหลายๆ     
การแขงขันนะครับ ประเด็นคือทางชมรมคาราเตโดมีปญหาเรื่องท่ีฝกซอม เคยไดขอใชสถานท่ี
ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ซ่ึงใชรวมกันกับกับกีฬาเทควันโด ปรากฏวามีปญหา  

         ในการใชพ้ืนท่ี คือเวลาการฝกซอมตรงกัน ลักษณะของก ารใชพ้ืนท่ีตองเหลื่อมเวลากัน ทําให
นักกีฬาคาราเตโด ซ่ึงจะมีเยาวชนเล็กๆมากพอสมควรท่ีสนใจกีฬาประเภทนี้ มีปญหาเรื่อง   
การเดินทางและระยะเวลาในการฝกซอม ก็ไดมาแจงผมในฐานะท่ีไดรับหนาท่ีให ดูแลกีฬา
ประเภทนี ้ทางประธานชมรมก็ปรึกษาวา อยากจะมีหองหรือมีสถานท่ีสําหรับเปนสถานท่ี 

 

สําหรับเปน... 
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สําหรับเปนส ถานท่ีประจําในการฝกซอม ซ่ึงก็ไดปรึกษากับทางสมาคมแลว ทานเลขานุการ
สมาคม ทานส .อบจ.พายัพ ผองใส วาอาคารเรียนเดิมของโรงเรียนอนุบาลนา นาชาติตากสิน
ระยอง ท่ีอยูในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีดูแลขอ งองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง อยากจะนําเสนอตรงนี้ว าทางชมรมคาราเตโด จะขอใชสถานท่ีสัก ๑ หอง เพ่ือเปน     
จุดฝกซอม เปนจุดรวมของนักกีฬาคาราเตโด ซ่ึงไดนําเรียนดวยวาจากับผูอํานวยการ         
การทองเท่ียวจังหวัดระยอง ในระดับหนึ่งแลว ถาอาคารพ้ืนท่ีนั้นพอจะคัดสรรใหไดก็อย ากจะ
นําเรียนท่ีประชุมตรงนี้ใหชวยพิจารณาดวยครับ 

นายสุจินต  สาครเสถียร   ขอเชิญ รองนายก อบจ. ครับ 
รองประธานสภาฯ(๑)   
ประธานฯ            

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี    
รองนายก อบจ. รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หลังจากเลิกประชุมสภาฯ นะครับ ขอเชิญ             

ทานสมาชิกสภาฯรวมปรึกษาหารือดวยครับ ขอบคุณครับ    

นายสุจินต  สาครเสถียร   ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร ครับ 
รองประธานสภาฯ(๑)   
ประธานฯ            

ส.อบจ. หมอขวด เหล็กเพ็ชร  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  กระผมนายหมอขวด 
เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหาร สวนจังหวัดระยองเขต ๕ อําเภอแกลง  ตอเนื่องจาก               
ทาน ส .อบจ.เสนาะ ยมหา การแขงขันกีฬาท่ีผานมา สมาชิกสภาฯ ยังใหการสนับสนุนนอย                 
ยังไมคอยไดไปใหกําลังใจนักกีฬ าเทาไหร ครั้งหนาขอความรวมมือใหไปใหกําลังใจ
นักกีฬาใหมากกวานี้ครับ  

  เรื่องท่ี ๒ เก่ียวกับเรื่องของทานประธานสภาฯ ผมไดไปเคลียรมาแลว เดี๋ยววันจันทรนี ้            
ใหนําหนังสือไปใหทานลาออกเลย เพราะวาทานประธานสภาฯทานบอกวา เดี๋ยวประชุมสภาฯ
คราวหน า ทานจะมาลาออก คราวหนาท่ีบอกไ ว ผมคิดวาเป นคราวนี้ วันนี้ทานไมสบาย 
ไปหาหมอมาไมได แลวคราวหนาไมรูเม่ือไหร เพ่ือความสบายใจก็ใหเลขานุการสภาฯ 
นําหนังสือไปเรียนทาน ทานจะวาอยางไร เพราะทานไดรับปากวาโอเค เพราะวา ผมเปน
คนไปเคลียร เดี๋ยวจะหาวาผม ทํางานไมสําเร็จ 

นายสุจินต  สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)   ขอเชิญ ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ ครับ 
ประธาน    

ส.อบจ .อุทิศ ซื่อประเสริฐ   กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  กระผมนายอุทิศ                      

ซื่อประเสริฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเขต ๓ อําเภอเมือง  ในฐานะ                
ของประธานคณะกรรมการสงเสริมอาชีพ ซ่ึงรับผิดชอบดูแลในเรื่องของการสงเสริม
อาชีพเกษตรกรในจังหวัดระยอง ซ่ึงปนี้ทางองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                
ไดจัดทํางบประมาณการปรับปรุงคุณภาพมังคุดผิวมัน โดยผานทางสํานักปลัด  

 
 

ซ่ึงมีทาน ...  
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ซ่ึงมีทานปลัดคัมภีร ศรีสุนทร เปนผูท่ีดูแลโครงการนี้นะครับ ก็ไดอนุมัติงบประมาณ
จํานวน ๑๐ ลานบาท เพ่ือซ้ือปุยชื้อยาแจกใหกับเกษตรกรในจังหวัดระยองท้ังห มด  
๖ อําเภอ ๒๙ ทองถ่ิน งบประมาณ ๑๐ ลานบาท เรานําไปใชในการจัดซ้ือจัดจาง              
แปดลานหาแสนบาทครับ เพ่ือใหเกษตรกรท่ีทําสวนมังคุดของจังหวัดระยอง                  
ไปทําการปรับปรุงคุณภาพมังคุด  ซ่ึงปนี้อาจจะลาชาไปสักหนอย เนื่องจากติดในเรื่อง
ของ คสช . และเรื่องของระเบียบในการจัดซ้ือจัดจาง  ทําใหการทํางานตรงนี้ลาชาไป  
ไมทันกับเหตุการณ ซ่ึงมังคุดออกไปแลว แตยาเราเพ่ิงแจกเปนทางการเม่ือประมาณ
วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยทานผูวาราชการจังหวัดระยอง ทานสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต 
เปนประธานแจกในวันนั้น ก็ไดดํา เนินการเปนท่ีเรียบรอยแลว คาดวาในปนี้ผลไม ของ
จังหวัดระยองคงจะไมนามีปญหา เพราะวาในปนี้จํานวนมังคุดลดลงจากปท่ีผา นมา           
เม่ือป ท่ีผานมามังคุด ๑๐๐ % ปนี้ประมาณ ๒๐ % ซึ่งก็ไมนาจะออกมา ลนตลาด
เหมือนปที่ผานมา  อบจ .ระยอง เขาไปชวยดูแล ก็คงไมน าหนักใจเทาไหร  เรียนทาน
ประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภาฯ ทุ กทาน ไดทราบถึง การดําเนินการ   
การทํางานของคณะกรรมการสงเสริมอาชีพ ในการท่ีจะสงเ สริม ใหเกษตรกรในจังหวัด
ระยองปรับปรุงคุณภาพมังคุดเปนท่ีเรียบรอย เสร็จสิ้นโครงการแลวครับ ขณะนี้ไ ดให
ทางเจา หนาท่ีของสํานักปลัด ไดติดต ามโครงการอยูครับ ขอบคุณครับ  

นายสุจินต  สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)   ถาไมมีผมขอปดประชุม  ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม
ประธานฯ      เพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจ ในการดําเนินกิจการ 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชน สูงสุดแกพ่ีนองประชาชน               
และทองถ่ินของเรา และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข ความสมหวัง             
ในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุกประการ        

เลิกประชุม  เวลา  15.48 น.   

    
 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 

 

                                                    (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


